



## Các câu hỏi thường gặp

	Phí	Công dân CA đã hoàn thành FAFSA hoặc Dream Act	Công dân ngoài tiểu bang với FAFSA đã hoàn thành	Sinh Viên Quốc Tế	 Làm thế nào để có nó?
Học phí	\$359 mỗi unit cho sinh viên quốc tế và sinh viên ngoài tiểu bang	Miễn học phí	Tính phí	Tính phí	Đăng ký, ghi danh và hoàn thành đơn xin hỗ trợ tài chính của bạn (Kể cả đơn FAFSA hoặc CA Dream Act)
Phí đăng ký lớp"	\$46 per unit	Miễn phí	Không miễn phí	Không miễn phí	Đăng ký, ghi danh và hoàn thành đơn xin hỗ trợ tài chính của bạn (Kể cả đơn FAFSA hoặc CA Dream Act)
Sách học	Thay đổi	Miễn phí	Không miễn phí	Không miễn phí	Xuất trình thẻ sinh viên của bạn khi đến Nhà sách Laney ở tầng hầm của Trung tâm Sinh viên (bên dưới nhà ăn).
Yêu cầu ẩm thực và đồ dùng thẩm mỹ	Thay đổi	Miễn phí	Không miễn phí	Không miễn phí	Hỏi giáo viên của bạn vào ngày đầu tiên đến lớp để biết thông tin.
Vé xe bus	\$46.46	Miễn phí - (nhưng phải đăng ký ít nhất 6 units)	Miễn phí - (nhưng phải đăng ký ít nhất 6 units)	Miễn phí - (nhưng phải đăng ký ít nhất 6 units)	Trình thẻ sinh viên cho phòng thu ngân A-201
Đậu xe	Miễn phí mùa thu	Miễn phí	Miễn Phí	Miễn phí	Đậu xe miễn phí
Phí sức khỏe sinh viên	\$23.00	Miễn phí	Không miễn phí	Không miễn phí	Không làm gì cả. Nó sẽ bị xóa khỏi tài khoản của bạn sau khi bạn hoàn thành đơn đăng ký FAFSA hoặc đơn CA Dream Act."
Phí sử dụng khuôn viên	\$2.00	Miễn phí	Không miễn phí	Không miễn phí	Không làm gì cả. Nó sẽ bị xóa khỏi tài khoản của bạn sau khi bạn hoàn thành đơn đăng ký FAFSA hoặc đơn CA Dream Act.
Phí hoạt động	\$2.00	Miễn phí	Không miễn phí	Không miễn phí	Không làm gì cả. Nó sẽ bị xóa khỏi tài khoản của bạn sau khi bạn hoàn thành đơn đăng ký FAFSA hoặc đơn CA Dream Act.
Máy tính	Miễn phí	Miễn phí	Miễn phí	Miễn phí	Hoàn thành biểu mẫu tại <a href="https://laney.libguides.com/chromebooks">https://laney.libguides.com/chromebooks</a> thư viện sẽ thông báo cho bạn khi Chromebook của bạn đã sẵn sàng để bạn đến nhận tại thư viện.
Bữa trưa	Miễn phí	Miễn phí	Miễn phí	Miễn phí	Thứ Hai-Thứ Năm miễn phí tại Nhà ăn trong Trung tâm Sinh viên từ 10:00 sáng-6:00 chiều.
Thực phẩm miễn phí	Miễn phí	Miễn phí	Miễn phí	Miễn phí	Thứ Hai-Thứ Năm miễn phí tại Nhà ăn trong Trung tâm Sinh viên từ 10:00 sáng-6:00 chiều.
Thực phẩm dinh dưỡng mang về	Miễn phí	Miễn phí	Miễn phí	Miễn phí	Miễn phí cho mỗi học sinh mỗi tuần một lần. Ghé qua Căn tin trong Trung tâm Sinh viên vào Thứ Tư hoặc Thứ Năm hàng tuần từ 10:00-6:00.